

Travel Off Path nêu lý do Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng cho tín đồ “du mục kỹ thuật số”

18:04 07/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Vừa qua, chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ - Travel Off Path đã gọi tên Đà Nẵng trong топ 5 điểm đến dành cho dân du mục kỹ thuật số có chi phí hợp lý nhất tại châu Á năm 2025.

“Du mục kỹ thuật số” (Digital Nomad) là thuật ngữ để chỉ những người không làm việc tại một nơi cố định. Họ thường xuyên di chuyển, du lịch tự do trong khi làm việc từ xa bằng công nghệ và internet.

Theo báo cáo của MBO Partners, số lượng dân du mục kỹ thuật số đã tăng trưởng ấn tượng, từ khoảng 7,3 triệu người vào năm 2019 lên đến 18 triệu người vào năm 2024. Đáng chú ý, Travel Off Path một trong những nền tảng thông tin du lịch hàng đầu dành cho cộng đồng này đã thu hút tới hơn 6 triệu lượt đọc giả mỗi tháng. Những con số này không chỉ minh chứng cho sự bùng nổ của một phong cách sống mới mà còn phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với lối sống tự do và linh hoạt trong thời đại chuyển đổi số.



“Du mục số” đang trở thành một phong cách sống mới, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với lối sống tự do và linh hoạt_Ảnh: Sixtitone

Chuyên trang du lịch của Mỹ - Travel Off Path nhận định, nếu là một “du mục số” yêu thích khám phá văn hóa địa phương và thời tiết nắng ấm quanh năm, nhưng lại không thích sự đông đúc ngày càng tăng ở Nam Âu, mức độ an toàn chưa thật sự ấn tượng ở Mỹ La-tinh, hay giá cả cao ngất ngưỡng ở vùng Caribe, thì châu Á chính là lựa chọn lý tưởng cho họ.

“Không chỉ sở hữu những thành phố sôi động “đêm không ngủ” và thiên nhiên hùng vĩ có một không hai, châu Á còn được xem là lục địa tiết kiệm nhất để du lịch đối với người làm việc từ xa,





Đà Nẵng được nhận định là một trong những điểm đến tốt nhất tại châu Á cho dân du mục số

Đà Nẵng, thành phố được mệnh danh là "thủ phủ du lịch miền Trung Việt Nam", ngày càng khẳng định vị thế của mình với sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, lịch sử và thiên nhiên. Chi phí cho một người du mục số sinh sống tại Đà Nẵng rất hợp lý, với tiền thuê nhà trung bình khoảng 355,33 USD (hơn 9 triệu đồng). Một bát phở có giá trung bình 1,58 USD (khoảng hơn 40.000 đồng) và 24,62 USD (gần 700.000 đồng) cho một thực đơn 3 món tại nhà hàng sang trọng.

Từ Đà Nẵng, chuyên trang du lịch Mỹ gợi ý du khách đến đỉnh Bà Nà một điểm đến nổi bật của thành phố. "Bà Nà Hills là nơi du khách có thể khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ", Travel Off Path nhận định. Tại đây, khách du mục số có thể tham quan khu du lịch Sun World Ba Na Hills với các công trình du lịch lừng danh thế giới như cầu Vàng, trải nghiệm các show diễn hấp dẫn, tham quan làng Pháp hay xưởng bia ở vị trí cao nhất Việt Nam... Dòng bia thủ công Sun KraftBeer, được ủ ngay trên đỉnh Bà Nà với công thức nguyên bản từ vùng Bavaria, Đức, là điểm nhấn không thể





Đà Nẵng nổi tiếng với bạn bè quốc tế nhờ cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills

Ngoài các trải nghiệm vui chơi giải trí, đỉnh Bà Nà còn là nơi tọa lạc của chùa Linh Ứng - ngôi chùa cổ kính với không gian thanh tịnh và linh thiêng, điểm đến lý tưởng để tĩnh tâm và tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Không chỉ mang giá trị văn hóa, tâm linh, chùa Linh Ứng Bà Nà còn để lại ấn tượng với kiến trúc Việt cổ, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và bức tượng Phật Thích Ca lớn nhất Đà Nẵng.



Chùa Linh Ứng, điểm đến lý tưởng để tĩnh tâm và tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn sở hữu nhiều trải nghiệm mà dân du mục số ưa thích là những bãi biển đẹp nhất hành tinh như Mỹ Khê hay khám phá thiên nhiên nguyên sơ tại bán đảo Sơn Trà. Bên cạnh đó là các trải nghiệm mạo hiểm thú vị, như bay dù lượn hay lái jetski...

Việc thu hút cộng đồng du mục kỹ thuật số không chỉ mang lại nguồn thu kinh tế trực tiếp từ du lịch, lưu trú, và chi tiêu hàng ngày, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững cho địa phương. Dân du mục kỹ thuật số đầu tư kiếm tiền và tiêu tiền ở địa phương họ lưu trú, từ đó đóng góp vào nền kinh tế địa phương mà không lấy mất đi công việc của người dân bản địa. Không chỉ giúp thúc đẩy du lịch, tiêu thụ hàng hóa, những người lao động du mục kỹ thuật số còn góp phần tạo ra các trung tâm giao thoa công nghệ trên khắp thế giới. Ngoài ra, sự hiện diện của dân du mục kỹ thuật số còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh điểm đến thông qua mạng lưới kết nối và nội dung chia sẻ trên các nền tảng số. Điều này góp phần nâng cao vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ngoài Đà Nẵng, trong danh sách này Travel Off Path còn gọi tên một điểm đến nổi tiếng khác của Việt Nam là Hội An cùng những địa điểm du lịch có tiếng như Chiang Mai (Thái Lan), Makassar (Indonesia), Phnom Penh (Campuchia)...

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/travel-off-path-neu-ly-do-da-nang-la-diem-den-ly-tuong-cho-tin-do-%E2%80%9Cdu-muc-ky-thuat-so%E2%80%9D>